

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Công văn số 695/UBND-NC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, Kế hoạch số 177/KHPH-BĐBP-MTTQ ngày 22/01/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Khu vực biên giới (gọi tắt KVBG) biển của huyện Tuy Phước gồm 04 xã: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng với 37 thôn, trong đó có 15 thôn ven đầm Thị Nại, hơn 18.815 hộ/77.801 khẩu; phía Bắc giáp huyện Phù Cát, phía Nam giáp thành phố Quy Nhơn. Đa số Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương; người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản và sản xuất nông nghiệp, làm dịch vụ; có 4 tôn giáo chính (*Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài*). Trong năm qua, trên địa bàn KVBG biển của huyện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; trình độ nhận thức và đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình khiếu kiện đông người; tranh chấp đất đai, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; các tệ nạn xã hội, đánh nhau gây thương tích giữa các băng nhóm thanh thiếu niên vẫn còn xảy ra; tình hình dịch bệnh, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản cho Nhân dân, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn KVBG biển của huyện.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày 3/3 hàng năm và Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo; Chỉ thị số 34/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường an ninh tuyến biên và thêm lục địa Việt Nam.

UBND huyện đã chỉ đạo Đoàn Biên phòng Nhơn Lý làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành, đoàn thể của huyện và các xã tuyến biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về nội dung “*Ngày biên phòng toàn dân*” và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “*Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới*”, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, các văn bản pháp luật liên quan như: Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về “*Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển*”, Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết...

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể của huyện và các xã tuyến biên tăng cường phối hợp Đoàn Biên phòng Nhơn Lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về nội dung “*Ngày Biên phòng toàn dân*”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “*Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới*”; Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về “*Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển*”, Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, hiệp nghị, Quy chế biên giới,... với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết quả tuyên truyền tập trung được 12 buổi/1014 lượt người nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ 682 buổi/967 lượt người nghe. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ về các vùng biển của Việt Nam, quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Chỉ đạo các xã KVBG biển xây dựng các tin, bài tuyên truyền và thường xuyên phát trên Đài Truyền thanh các xã; tổ chức treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu nhân ngày Biên phòng toàn dân và hình ảnh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, giao lưu nói chuyện truyền thông, sân khấu hóa và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo cho cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các xã (đưa 14 tin, bài, treo 08 khẩu hiệu, 04 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ).

Qua công tác giáo dục, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, và quần chúng Nhân dân về ý thức tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao; sẵn sàng giúp đỡ BDBP trong bảo vệ KVBG biển. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có

những việc làm thiết thực trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

Tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 01, đến nay đã có 04/04 xã tổ chức ký kết thực hiện với 135 hộ gia đình tham gia, 27 tổ tự quản an ninh trật tự/135 thành viên; duy trì nền nếp hoạt động, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hướng dẫn nắm thông tin và cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập mới các mô hình,...

2. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc

Công tác nắm tình hình là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng hàng đầu là cơ sở để đề ra các chủ trương, chính sách trong công tác bảo vệ biên giới. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo cho các cấp, các ngành, trực tiếp là Đoàn Biên phòng Nhơn Lý chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự huyện, các tổ chức, đoàn thể và hệ thống chính trị cơ sở triển khai vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp công tác, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình tổ tự quản ANTT... chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, trong đó tập trung nắm chắc diễn biến tình hình trong quần chúng Nhân dân, tình hình hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể, tình hình hoạt động trong các tổ chức tôn giáo, tình hình ANCT, trật tự ATXH... trên KVBG biển.

Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động phòng chống thiên tai bão, lũ; phối hợp với các lực lượng thường trực tại những nơi nguy hiểm, nước chảy siết để cảnh báo cho người dân không qua lại; ứng phó khi có bão, lũ xảy ra và nhanh chóng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả sau mỗi đợt bão, lũ; giúp dân khắc phục 1,2 km kênh mương bị sạt lở; chằng chống 18 nhà trước bão. Ngoài ra các lực lượng còn thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bão, lũ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện chỉ đạo các đơn vị của ngành phối hợp cùng Đoàn Biên phòng Nhơn Lý tham mưu cho các địa phương phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng, phát động phong trào quần chúng tự quản ANTT ở KVBG biển, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân. Qua đó, các lực lượng đã phối hợp vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, tích cực triển khai đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các xã KVBG biển phối hợp với Đoàn Biên

phòng Nhon Lý nắm chặt tình hình an ninh nông thôn, tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời không để bị động, bất ngờ.

3. Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung tham mưu, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội khu vực biên giới biển

Đồn Biên phòng Nhon Lý đã được giới thiệu, chỉ định 03 chỉ huy đồn tham gia Đảng ủy các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa; 05 đảng viên Đồn tham gia sinh hoạt chi bộ thôn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên phòng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình trực tiếp xuống địa bàn tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương; căn cứ vào địa bàn được giao, chi bộ được giới thiệu tham gia sinh hoạt tiến hành khảo sát, rà soát, thống nhất đăng ký các hộ gia đình phụ trách (có 03 đảng viên, đăng ký phụ trách 18 hộ/51 khẩu), tập trung vào các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; hộ gia đình có các mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, dễ bị lợi dụng kích động; thành viên trong gia đình có tiền án, tiền sự. Quá trình phụ trách đảng viên Đồn Biên phòng tập trung tuyên truyền, giáo dục cho các hộ gia đình hiểu về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các nội dung liên quan đến nhiệm vụ để hộ gia đình chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ. Tích cực tham gia tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng gia đình, thôn, xóm bảo đảm về an ninh trật tự. Qua tuyên truyền đại đa số các hộ được đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách đều chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, lương thiện làm ăn; có ý thức, trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KVBG biển của huyện.

Huyện đã đề nghị Đồn Biên phòng Nhon Lý cùng với các ban, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nắm, khảo sát tình hình, thường xuyên có kế hoạch tham mưu củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú bổ sung vào nguồn cán bộ của xã, thôn; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng 05 chi bộ thôn,... qua đó nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng cán bộ cơ sở; là chỗ dựa và là nhân tố tích cực góp phần quan trọng cùng với BDBP và các lực lượng có liên quan trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn ANCT, trật tự ATXH trong KVBG biển của huyện. Đồng thời, tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác giúp dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng nhà tình thương, nhà mái ấm nơi biên cương. Duy trì hoạt động hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường” tiếp tục nhận đỡ đầu 07 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, động viên trong học tập; triển khai hiệu quả phong trào “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”...

đã góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa quân với dân.

4. Xây dựng Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

- Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhơn Lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng Đội công tác Biên phòng Phước Sơn ngày càng chính quy, vững mạnh, kịp thời động viên, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nhân các ngày lễ, tết, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân.

Chỉ đạo các xã tuyến biên của huyện tạo mọi điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ BDBP trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng; luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ BDBP và hậu phương quân đội. Hàng năm thành lập các đoàn công tác đến thăm tặng quà cho con em địa phương trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới trong lực lượng BDBP và các đơn vị quân đội. Thực hiện cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới hải đảo*”, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đơn vị nhà trường nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống lực lượng BDBP, ngày truyền thống đơn vị các đơn vị đã đến thăm hỏi, giao lưu VHVN-TDĐT, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý luôn bám địa bàn, bám dân, thực hiện nghiêm túc kỷ luật dân vận, “ba cùng” với Nhân dân nơi đóng quân, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức làm chủ bảo vệ biên giới, tích cực tham mưu cho tổ chức đảng, chính quyền địa phương, xây dựng các đoàn thể, lực lượng công an, dân quân trên địa bàn vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Quần chúng Nhân dân các xã KVBG biển đã đùm bọc, thương yêu, tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng, bảo vệ biên giới, đã tạo nguồn động lực, cổ vũ cho cán bộ, chiến sĩ BDBP yên tâm công tác, góp phần xây dựng lực lượng BDBP ngày càng vững mạnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự đồng thuận cao trong quần chúng Nhân dân KVBG biển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các xã KVBG biển và Đồn Biên phòng Nhơn Lý thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thống nhất, trách nhiệm, tích cực và làm tốt công tác tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng các văn bản tổ chức ký kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và thực hiện phong trào đạt hiệu quả.

b) Khó khăn

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển có mặt còn hạn chế, việc triển khai thực

hiện các quyết định, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh hiệu quả chưa cao.

- Công tác phối hợp, tuyên truyền trong Nhân dân giữa các đơn vị, cơ quan, ban, ngành địa phương có lúc chưa thường xuyên, chưa nhịp nhàng.

- Việc tuyên truyền, vận động đăng ký mới và rà soát, đánh giá chất lượng tham gia các tập thể, hộ gia đình, cá nhân chưa được lan tỏa rộng.

2. Nguyên nhân

- Địa bàn rộng, tình hình dịch bệnh, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, ý thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của một số bộ phận Nhân dân còn hạn chế.

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và Chỉ thị 01/CT-TTg.

3. Bài học kinh nghiệm

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xác định xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể, các lực lượng liên quan trên địa bàn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia phong trào quần chúng xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng tổ chức đoàn thể địa phương cần có sự phân công, phối hợp cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền, vận động trong Nhân dân ở KVBG biên về mục đích, ý nghĩa của Ngày Biên phòng toàn dân, việc tham gia thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, gắn với thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biên”, Luật Biên phòng Việt Nam ...

- Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ nòng cốt thực hiện phong trào; duy trì nền nếp công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình có liên quan

Thời gian tới, đất nước ta vẫn trên đà phát triển ổn định và bền vững sẽ tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, và ANCT,

TTATXH của tỉnh nói chung và huyện nói riêng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường thực hiện “Diễn biến hòa bình”, “Bão loạn lật đổ”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo... xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kích động, tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài gây mất ổn định về ANCT - TTATXH. Trên KVBG biển của huyện có thể nổi lên một số hoạt động sau: Đối tượng cực đoan trong các tôn giáo sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép, lôi kéo quần chúng, tín đồ, lợi dụng sơ hở của ta trong xử lý giải quyết vụ việc để kích động quần chúng gây áp lực với chính quyền địa phương để đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự cũ, coi nói, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự trái phép. Các vụ việc tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, tranh chấp đất đai, đòi hỏi quyền lợi liên quan đến chính sách đền bù, giải tỏa; hoạt động của các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

2. Nội dung, phương hướng

2.1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày 3/3 hàng năm và Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, đến “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, Nhân dân tuyến sau nhằm tạo được phong trào toàn dân hướng về biên giới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

2.2. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bám sát thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tình hình thực tế địa phương, phát huy sức mạnh tập thể của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, từ đó ý thức, tự giác hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG, Luật biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, các tổ tự quản an ninh trật tự KVBG biển để làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình địa bàn.

2.4. Tham mưu đôn đốc các xã KVBG biển tiếp tục tổ chức vận động đăng ký triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhân rộng mô hình hay, những biện pháp, cách làm hay cụ thể, hiệu quả trong quá trình

thực hiện như: “Tủ sách pháp luật dành cho ngư dân”; cấp phát tờ gấp cho các phương tiện đánh bắt xa bờ, vận động chủ phương tiện dán ở nơi dễ thấy trên phương tiện để tất cả ngư dân trên phương tiện đều có thể đọc, thấy, thực hiện được; đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU); tiến hành sinh hoạt theo quy chế các tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt xa bờ do BĐBP xây dựng; phối hợp với đài phát thanh địa phương đưa tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh địa phương về các nội dung hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; phối hợp UBMTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển, đảo....

2.5. Tiếp tục hướng dẫn cho các tổ tự quản ANTT, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, các hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào thực hiện hiệu quả các nội dung đã cam kết và đưa phong trào đi vào hoạt động nền nếp.

2.6. Chỉ đạo UBND các xã KVBG tiếp tục xác định công tác tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và Nhân dân; quan tâm bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn đạt kết quả tốt và bền vững.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện năm 2023, báo cáo UBND tỉnh, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND 04 xã trong KVBG biển;
- Đoàn Biên phòng Nhơn Lý;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam